

# ศก.ครึ่งหลังเสี่ยงสูง

## นักลงทุนหันถือเงินตราต่างประเทศ บังคับจ่ายลบงอก เครื่องสพพัฒนาะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

โพสต์ทูเดย์ - ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังไม่ราบรื่น นักลงทุนหันมีปัจจัยลบมากกว่าบวก ต่างจังหวัดยังฟื้นตัวไม่มากนัก

นายโชติช่วง อธิขจรโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ธนชาติ เปิดเผยว่า ได้เริ่มทยอยปรับพอร์ตการลงทุนได้มาระยะหนึ่งแล้ว เพื่อถือเงินสดมากกว่าระดับปกติ เนื่องจากดัชนีหุ้นไทยไม่ค่อยปรับขึ้น และมีความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัย

ทั้งนี้ นักลงทุนบุคคลรายใหญ่เริ่มลดสัดส่วนการถือหุ้นมาถือเงินสดตั้งแต่ปี 2560 ที่หุ้นไทยขึ้นสูงมาก ขณะที่นักลงทุนต่างชาติได้ขายต่อเนื่อง มีเพียงสถาบันในประเทศที่เป็นคนซื้อ แต่แรงรับของกองทุนยังไม่พอ ส่งผลต่อเนื่องในเชิงจิตวิทยาที่นักลงทุนระวังตัวมากขึ้น “จากเดิมที่เคยมองดัชนีหุ้นไทยสิ้นปีนี้ 1,850 จุด และมีโอกาสไปที่ 1,900 จุด ลดลงมาสิ้นปีนี้น่าจะอยู่ระดับกว่า 1,700 จุด เพราะปัจจัยลบมีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยด้านบวก จึงต้องระมัดระวังการลงทุน เพื่อเกิดปัจจัยด้านลบเพิ่มขึ้นอีก” นายโชติช่วง ระบุ

นายชาคริต พิซพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน บลจ. เอ็มเอฟซี กล่าวว่า อุปสรรคที่มีผลต่อการปรับพอร์ตลงทุนของนักลงทุนสถาบันคือการลงทุนภาครัฐที่แม้เป็นสิ่งที่ดี แต่การปฏิบัติออกมาช้ามาก นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น



ที่มา : โพสต์ทูเดย์รวบรวม

บางกอกโพสต์ กราฟฟิก

ความผันผวนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่เปลี่ยนแปลงเร็วทำให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ค่าเงินผิด

ด้าน นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒน์ปิปูล และจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในเครือสพพัฒนา กล่าว ว่า แนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังอยู่ในภาวะทรงตัว เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้ในครัวเรือนที่ยังสูงขึ้น ทำให้กำลังการซื้อกลุ่มผู้มีรายได้น้อยไม่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ได้เสนอภาครัฐควรจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากขณะนี้ 7% ซึ่งควรเพิ่มมากกว่า 2% หรือมากกว่า 9% เพื่อนำเม็ดเงินภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่กลุ่มกิจการกลุ่มโรงแรมและท่องเที่ยวมองว่าในช่วงครึ่งปีหลังยังสดใส โดยคาดว่าอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวจะขยายตัวต่อเนื่อง สะท้อนจากอัตราการเข้าพักช่วงไตรมาสแรกและไตรมาส 2 ขยายตัว

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการ

การศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวในงานการประชุมใหญ่หอการค้า 5 ภาค ประจำปี 2561 ว่า การปราบปรามธุรกิจสีเทาส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นหายไปเฉลี่ยปีละ 2-3 แสนล้านบาท หรืออัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจลดลงปีละ 0.3-0.5% ■

